



จากประเทศคูมี ถึงไทยแลนด์ 4.0 ...●●... เสียตายจริงๆ ถ้ารัฐบาล คสช. เข็นเร็ป “ไทยแลนด์ 4.0” ออกมาก่อน จะที่วาง เกมฮาร์ดคอร์สกัดดาวรุ่ง ยอดวิวประเทศคูมีอาจไม่พุ่งไปทะเลเกือบ 30 ล้านเหมือนตอนนี้ ส่วนเพลงไทยแลนด์ 4.0 ที่ไม่ว่าจะเข้าไปฟัง หรือจะเข้าไปวิจารณ์ ค่อนแคะกันว่าโบราณบ้าง ทำไม่ไม่ทำให้ดีกว่า นี้บ้าง แต่ขนาดถูกแซะต่างขนาดานา ปล่อยออกมาแคว้นเดียวยอดวิว ยังไปถึงหลักล้าน คนหน้าบานคือ **สุวิทย์ เมษินทรีย์** เจ้ากระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...●●... กว่าจะได้ดวงตาเห็นธรรม ก็ เข้าไปเยอะ ตึกเร็ป ชนเร็ป ถึงไม่บอกว่าแต่งออกมาทำชน ซึ่งจิงหวะ เพราะ **ท่าน รมต.สุวิทย์** บอกเตรียมงานมากกว่า 3-4 เดือนแล้ว พอ ตีมีจิงหวะนักธุรกิจสตาร์ทอัพมาพบนายกฯจิงเปิดเพลงเพื่อสร้างความ เข้าใจให้กับประชาชน ประกอบกับเป็นแฟนคลับรายการ “เดอะเร็ป เเปอร์” จิงได้แรงบันดาลใจ และอยากให้คนเข้าใจมากกว่า ...●●... ก็ว่ากันไป แต่ยั้งง่ๆ การจับคู่ตวลเพลง ชิงมวลชน **มันก็ยอมดี กว่าใช้กำลัง** ปราบปรามการณ์ประเทศคูมี เป็นอีกบทเรียนสอนรัฐบาล คสช. ต้องคิดให้เยอะ จากนี้ไม่เพียงแต่การรับมือและโต้กลับอย่างมี ชั้นเชิงแล้ว แต่ต้อง “รุกทางการเมือง” แบบ “คิดใหม่” ด้วย ...●●... ต่อเนื่องจากการมณั ชัดแย้งแบ่งขั้วของสังคมไทย ที่มีเพลง เร็ปเป็นชนวน จิงหวะเดียวกับที่ “ลุงกำนัน” สุเทพ เทือกสุบรรณ จากค่ายรวมพลังประชาชาติไทย สวมรองเท้าผ้าใบออกเดินคารวะ แผ่นดิน คำพูดของ “ตุ๋” จตุพร พรหมพันธุ์ ออกมาให้เห็น อย่างน่าคิด เรียกร้องประชาชน อย่าไป “ขัดขวาง” ปล่อยให้ลุงแก เดินของแกไป ...●●... ทั้งนี้ ทั้งนี้ ไม่ใช่อะไร แต่เพราะก่อนหน้านี้ “บิกตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเคยพูดเอา

ไว้ว่าถ้าบ้านเมืองไม่สงบก็จะเป็นการเลือกตั้ง “จุดพร” มองเกมขาด จึงออกมาตีปลาหน้าไซ เพราะเกรงว่า จะนำไปสู่กระบวนการจัดการ จนล้มการเลือกตั้งในที่สุด ...๐๐... “เรื่องการเดินหาเสียงแล้ว มีคนออกมาต่อต้าน จะเป็นปรากฏการณ์ระยะยาว จากนั้นพรรคการเมืองอื่นไปเดินก็จะมีปฏิกริยาต่อต้านเช่นกัน เป็นความไม่สงบ เมื่อไม่สงบก็จะเป็นข้ออ้างในการไม่เลือกตั้ง เป็นเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียว นำไปสู่การจตุฉกได้” ...๐๐... แต่ที่แน่ๆ คอการเมืองชักได้กลิ่นทะแม่งๆ หลัง **อาทิตย์ อุไรรัตน์** โพลต์เตือนว่าหลังเลือกตั้งอาจซ้ารอยพฤษภามิพิ แถม ยังสะกิดเตือนลูกกำนันให้เลิกเดินคารวะแผ่นดินเสียอีก เอ๊ะ ยังไง! ...๐๐... **สุรัชย์ ธารสิทธิ์พงษ์** วิศวฯ จุฬาฯ 2511 ชวนเพื่อนๆ จุฬาฯ รุ่น 2511 ร่วมงาน “50 ปี น้องใหม่ จุฬาฯ 2511” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ รุ่น 2511 ทั้ง 11 คณะ อาทิตย์ที่ 11 พ.ย. เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ ฝากโค้ด จำง่าย “คิดถึง อย่าลืมนะ พบกันที่ศาลาพระเกี้ยว วันที่ 11 เดือน 11 คิดถึงนะ” ห้ามพลาดงานนี้ รับหนังสือรุ่นสุดสวย ฟรี ! แล้วมาร่วมทวนรำลึกความหลังครั้งวันวานให้หายคิดถึงกัน ...๐๐... **สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ** ร่วมกับ **สถาบันการศึกษาทางไกล** ชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรวุฒิปริญญาตรี การศึกษาทางไกล “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 19” เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.nia.or.th/ims/register ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย.หรือสอบถามได้ที่ 0-2017-5555 ต่อ 303 หรือ0-2381-6651 ...๐๐... **เดอะ แพลทินัม แพชั่น มอลล์** ชวนร่วมสนับสนุนชื่อ “ดอกแก้วกัลยา” จัดจำหน่ายโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ - 8 พ.ย. ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้า เดอะ แพลทินัม แพชั่น มอลล์ ชั้น 1 โซน 1 เพื่อนำรายได้ไปดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการในองค์กร และคนพิการทั่วประเทศ ...๐๐... **ข่าวสังคมทั่วไป** ประจำวันอังคาร ที่ 6 พ.ย. เวลา 08.30 น. **สิริรัตน์ วีรวิศาล** ผอ. สำนักการขนส่ง

สินค้า เป็นประธานเปิดการประชุมปิดโครงการ “แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก” จัดโดย กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ...●●... 09.30 น. ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ นายแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย และ รศ.นพ.ชวพันธ์ ชาญศิลป์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าว “โครงการอุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ (Healthy mind, Happy life)” มี “ทนาย” สุภาพรณ คำนวณศิลป์ และ “ดีเจเคนได้” เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร ร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงในฐานะที่เคยป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ และ Talk Show ที่ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ.ศุนย์วิจัย...●●...14.00 น. ม.ร.ว.ปรีียงค์ศรี วัฒนคุณ พช.เลขาธิการสภาอากาศไทย ฝ่ายการจัดการรายได้ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “125ปี สภาอากาศไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ที่ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี

ศรพระราม